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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
สมัยสามัญ  สมัยทีแ่รกครั้งท่ี 1 

ประจ าปี ๒๕63 
วันท่ี  24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
   ------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1.   นายณะเรศ สุดช่ืน ประธานสภาฯ   
2.   นายเฉลิม โอสถานนท ์ รองประธานสภาฯ 
3.   นายนิกล วงษ์พันเสือ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑ 
4.   นายวสันต์ ยะหัตตะ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑ 
5.   นายวชิระ   ยะนินทร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2 
6.   นายชรัตน์ เพ็งบุบผา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
7.   นางบุญส่ง กรัตพงษ ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
8.   นายทวี หัตตะโสภา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4 
9.   นายมานะชัย วงษ์สายยัน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4 
10. นายสุรินทร์  เรียงศลิารัตน์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5 
11. นายด ารงพล สงวนทรัพย ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6 
12. นางนงคราญ บุญประเสริฐ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7 
๑3. นายล าดวน ประชุม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7 
๑4. นายไกรสร ราชวงษ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
๑5. นายพลศิลป ์ วงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
16. นายปรานอม ไทยเจริญ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
17. นายไพรวัลย ์ เฉียงใต้ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
18. นายสมหมาย เตียงกลู สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
19. นายบรรณพตร ์ ระวิโรจน ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11 
20. นายไพศาล อุทิศ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11 
๒1. นายอ านาจ หาญค าจันทร ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12 
22. นายสง่า แสงสุวรรณ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12 
23. จ.ส.อ.วันชัย  มีวันดี เลขานุการสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมณเฑียร โอสถานนท ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  
2. นายไพบูลย ์ ยะหัตตะ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นายสุนันท์ บุญประเสริฐ นายก  อบต.หนองยาว 
2.   นายวันชัย จันทรท์อง รองนายก  อบต.หนองยาว 
3.   นายคมกฤษณ์            บุญประเสริฐ รองนายก  อบต.หนองยาว 
4.   นายณรงค์ พรมวงค์ เลขานุการนายก  อบต.หนองยาว 
5.   นายเดชา เหมเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
6.   ว่าที่ร้อยตรีหญงิสุภาพ บัวลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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7.   นางจารุวัลย ์ นันทวิสิทธ์ิ หัวหน้าส านักปลัดฯ 
8.   นายนเรศ   วิจิตรจินดา ผอ.กองช่าง อบต.หนองยาว 
9.   นางจีราพัชร ์ ภูชัยธัชพงษ์ ผอ.กองคลงั 
10. นายภคิน สมคิดทวีโชค นิติกรปฏิบัตกิาร 
11.  นางสายฝน แสงอ่อน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
12.  นางสาวสุวินชา แสนกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวบังอร จันอนุกาญจน ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14.  นายชาตรี สะอาดวษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน 
15.  นายอภิชาต อินทสูตร เจ้าพนักงานป้องกันช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองยาวมาครบองค์ประชุมแล้ว  จ.ส.อ.วันชัย  มีวันดี  เลขานุการ
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองยาวเชิญ  นายณะเรศ  สุดช่ืน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.- 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ เรื่องท่ี  ๑  เรื่องขอแนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 3 ราย  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  ได้มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ จ านวน 3 ราย  จึงขอให้
ข้าราชการ ทั้ง 3 รายมาแนะน าตัว 
๑.นายภคิน  สมคิดทวีโชค  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ บัวลา  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
3.นายเดชา เหมเพ็ชร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ให้ทั้งสามคนแนะน าตัว 

นายภคินฯ สวัสดีครบั ผมนายภคิน  สมคิดทวีโชค มาปฏิบัติงานต าแหนง่ นิติกรปฏิบัตกิาร บ้านอยู่ชลบรุี เคยเป็นลูกจ้าง
จ้างช่ัวคราวที่กรมบงัคับคดี จังหวัดชลบรุี  

 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุภาพฯ สวัสดีค่ะ หนูช่ือว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ  บัวลา มาปฏิบัติงานหน้าที่ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บ้านอยู่
จังหวัดศรสีะเกษ อ าเภอกันทรารมย์ ก่อนทีม่าท างานทีน่ี่ เคยท างานเป็นพนักงานราชการอยูท่ี่จงัหวัด
อุบลราชธานี ต าแหน่งครูผูส้อน มาอยูจ่ะครบเดือนแล้ว เริ่มรับราชการวันแรก 3 กุมภาพันธ์  2563 

นายเดชาฯ  สวัสดีครบั ผมนายเดชา เหมเพชร มาปฏิบัตหิน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี 
ก่อนที่มาอยู่ที่นี่เคยท างานเป็นพนักงาน บริษัทเอกชน  

ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถามไหม ก็ยินดีต้อนรับทัง้ 3 ท่าน ที่มาร่วมงานกับ อบต.หนองยาว ถือว่าเราเปรียบเสมือนเป็น
พี่เป็นน้องกัน มีอะไรก็จะให้ช่วยเหลือกันมีเรื่องอะไรกบ็อกกนัได้  มีข้อราชการที่จะปรึกษากบัสมาชิกอบตทุก
ท่านก็ยินดีที่จะประสานงานร่วมด้วย  ก็ขอให้ทั้ง 3 ท่าน มีความสุขในการท างาน ยินดีต้อนรับทั้ง 3 ท่าน 

ท่ีประชุม       รับทราบ 
ประธานฯ เรื่องท่ี  2 เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในท่ีโล่งและพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษ

ทางอากาศ  
   ด้วยอ าเภอพนมสารคาม ได้รับแจ้งจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และกระทรวงมหาดไทยว่า รัฐบาลและ

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ จากค่า
ปริมาณฝุ่นละอองทีสู่งเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนและ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยหนึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาไหม้ใน
ที่โล่งและพื้นที่การเกษตร  ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ท าการเกษตรกรรม  ซึ่ง
เป็นการกระท าผิด  พระราชบัญญัตติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อเป็น
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การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าทุกท่าน  ดังนี้ 

   ๑.ถือปฏิบัตเิป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่ที่
เอกสิทธ์ิ  พื้นที่เกษตรกรรรม  พื้นที่รกร้าง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะและกิ่งไม้ตาม
บ้านเรือน 

   ๒.ให้นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้อ านาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ด าเนินการ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งค านึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย 

   3.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้ท าให้
ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

นายไพรวัลย์ฯ การทีเ่ราห้ามเผาขยะ ที่ผ่านมา ชาวบ้านเรามีการเผาขยะใบไม้เล็กนอ้ย อบต.เรามีข้อยกเว้น ที่จะให้ชาวบ้าน
เขาได้เผาเป็นบางส่วน 

 ประธานฯ  เรื่องการเผาขยะ เราต้องท าความเข้าใจ กับชาวบ้านว่า วัชพืชเมื่อน ารวมกันแล้ว ก็มีการย่อยสลาย ให้เป็น
อาหารพืชได้ในส่วนน้ีถ้าในครัวเรอืนสามารถท าได้ก็ไม่จ าเปน็ต้องเผา กิ่งไม้กจ็ะยากหน่อยต้องสบัให้เป็นช้ินเล็ก 
ส่วนที่มีปญัหาจรงิมีกลิ่นทีพ่บเห็น ก็จะเป็นพวกพลาสติก พลาสติกเหม็นมาก เพราะพลาสติก มีสารหลายๆตัว 
เป็นปญัหาสุขภาพมากกว่า กิ่งไม้ใบไม้  ท่านนายกก็เรียนกับประชาคมหมู่บ้านว่า กิ่งไม้ใบไม้ ไม่ควรน าไปใส่ถัง
ขยะ เชิญท่านปลัดเพิ่มเติม  

ปลัดฯ ตามเอกสารหมายเลข 2 ห้ามมิให้ผูห้นึ่ง ผู้ใด ก่อเหตรุ าคาญในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน ถ้าเกิดจะมี
การก่อเหตรุ าคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจ เข้าระงบัเหตรุ าคาญนั้น ผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินข้ันต้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน 3 เดือนหรือปรบัไม่เกิน
สองหมื่นห้าพันบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

นายไพรวัลย์ฯ  ถ้ามีการเผาของชาวบ้าน สมาชิกฯมาแจ้งที่องค์การบริหารสว่นต าบล ได้เลยไหมครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ขอช้ีแจงเพิม่เติมคนที่เผาหมายถึงคนทีเ่ขาเผาอยู่เป็นประจ า ท าใหเ้กิดเหตรุ าคาญได้ ใคร

ที่มีเรื่องเดือดรอ้นก็มาแจ้งนายกฯ เราก็จะออกหนังสือเตือนก่อน ถ้าไม่ฟังก็แจง้ต ารวจด าเนินการอีกที ที่ท่าน
ถามเขาเผาเป็นครั้งคราวไม่เป็นไร ไม่ใช่เผาเป็นประจ า เพราะเป็นความเดอืดร้อนของประชาชน คือตอนน้ี
ประชาชนก็รกัษาสิทธ์ิของเขามาก เพราะตอนน้ีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อลกูหลาน 
สูดดมเข้าไปบ่อยๆ กจ็ะเป็นโรคปอด โรคหลอดลมได้ ถ้าเขาไม่มาร้องก็คงไม่มอีะไร ส่วนใหญ่ที่คนที่โดนร้องคือ
คนที่เผาประจ า 

ประธานฯ ส่วนใหญบ่้านที่รอ้ง เป็นบ้านที่ไม่ถูกกัน บ้านที่ใกล้กันถูกกันส่วนใหญ่กจ็ะไมเ่ป็นไร 
นายมานะชัยฯ ในความเป็นจริงสภาพปัญหากเ็กิดข้ึนอีก ความเป็นอยู่ของบา้นใกล้เรือนเคียงถ้ามีการเผาบางครั้งมีควันไปบ้าง 

ก็อภัยซึ่งกันและกัน ถ้าไม่เกิดความเดือดร้อนจนเกินไป เล็กๆน้อยๆ ก็มกีารเผาบ้างใส่ถังขยะเลยก็เกินความ
จ าเป็น ถ้าไม่เกิดมลพิษก็อะลุ่มอล่วยกันไปตามนสิัยคนไทย  ถ้าเป็นประชาชนต้องพิจารณาตามภาวะ ตาม
ความเหมาะสมกบัพื้นที่และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ถ้าเปน็มลพิษมากหรือเปล่า ถ้าเป็นการเผาไม้ใบเล็กน้อย
ก็คงไม่มีใครแจ้ง 

ประธานฯ  มีท่านอื่นอีกไหมครบั  
นายสมหมายฯ เข้าใจว่ามีกฎหมายบังคับใช้แล้วซึ่งถ้ามีการรอ้งเรียน การเผาต้องตักเตือนก่อน มีการตัง้กรรมการออกไป

ตรวจสอบก่อน หรือให้แจง้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วค่อยออกเป็นหนังสือ ต้องหาวิธีการ จะมีการตัง้
คณะกรรมการออกไปตรวจสอบกอ่นไหมเพราะเป็นคนในต าบลเดียวกันทั้งนั้น 
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ประธานฯ เชิญท่านปลัดฯ 
ปลัดฯ  คณะกรรมการ ไม่จ าเป็นต้องมี แต่จะให้เจ้าที่ ไปดูสถานการณ์ ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเหตุการณ์

เป็นจริง เป็นเหตุร าคาญตามค าร้อง ก็จะออกหนงัสอืเตือน 
นายมานะชัยฯ  เห็นด้วยกับ อบต.สมหมายฯ ควรจะมีการประสานกับผู้น าในหมู่ ให้ผูน้ าไปขอร้อง ก่อน 
ประธานฯ         ขอร้องก่อน คนเผาก็ไม่ได้เผาทุกวัน  
นายมานะชัยฯ   อยา่งที่ ท่าน อบต.สมหมายกล่าว เกรงว่าคนที่ไม่ถูกกันจะแกล้งกัน ให้ผู้น าไปเจรจาไกลเกลี่ยก่อน 
ประธานฯ  ให้ผู้น าไปเจรจาไกลเกลี่ยกอ่นไม่ต้องให้ถึงมือกฎหมาย 
ปลัดฯ  เรื่อง ข้างเคียงไม่ถูกกันเป็นเรือ่งทีส่ าคัญ เช่นเรื่องก่อสร้างฟาร์มไก่ไม่ถูกกัน ไปประชาคมเขาก็คัดค้านก็ไม่

สามารถกอ่สร้างได้ พอเขาเดอืดร้อน เขากม็าแจ้ง ข้ันตอนแรก อย่างทีท่่าน อบต.มานะชัยกล่าว ให้ผู้น าไป
เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนหากไมส่ าเร็จแล้วค่อยออกหนังสือเตอืน ถ้าไม่ด าเนินการจะต้องด าเนินการตามกฎหมายมี
โทษ อะไรบ้างก็จะกล่าวไว้ในหนังสือ. 

นายชรัตน์ฯ  ปลัดต้องออกเป็นหนังสือเลย จะให้ผู้น าไปเคลียร์คงยาก มปีญัหาแน่นอน ใช้ระบบราชการเข้าไปเลย เรื่องที่เขา
ไม่ถูกกัน ให้ผู้น าไปพูดคุยก็คงล าบาก  

ประธานฯ ให้ทางอบต เตือนไปเลย 
นายไพรวัลย์ฯ  ให้เจ้าหน้าที่ อบต.ออกไปเตือนกอ่น ถ้ายังไม่เช่ือ ก็ถึงออกเป็นหนังสือ  
ประธานฯ  เอาอย่างที่ อบต.ไพรวัลย์แนะน าใหเ้จ้าหน้าที่ อบต. ออกไปเตือนก่อน ไม่เช่ือ ก็ออกหนังสือเตอืน ตามนี้นะครับ 
ท่ีประชุม      รับทราบ  
ประธานฯ เรื่องท่ี  3  เรื่องการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ า รับมือภัยแล้ง ปี 2562 - 2563   

   ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ว่าในปี 2562 มีปริมาณฝนเฉลี่ยของ
ภาคตะวันออกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ส่งผลให้สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
และพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณน้ าคงเหลือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
  อ าเภอพนมสารคาม จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ าทุกท่าน ได้รับทราบและร่วม
รณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด รวมถึงสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ า 
เพื่อให้มีปริมาณน้ าเพียงพอจนสิ้นสุดฤดูแล้งปี 2563   ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านรับทราบใช่ไหม 

ปลัดฯ ประชาสมัพันธ์ให้ชาวบ้านรบัทราบ เดี๋ยว ประชาคมต าบลว่าจะแจ้งอีกครัง้ ปีนี้ให้ช่วยกันประหยัดน้ า ปีนี้พนม
สารคามอาจจะงดการจัดงานวันไหล เพราะน้ ามปีรมิาณน้อยตอนน้ี หมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ใหบ้่อยครัง้ 
เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนัก ถึงการใช้น้ าอย่างประหยัด 

ประธานฯ ก็จะเป็นเรื่องของทัง้สองภาคภาคการเกษตรและการบริโภค เป็นภาพรวมของการใช้น้ า แล้วปีนี้แลง้มาก แลง้
มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาช่วงนี้น้ าเหลือน้อยแล้ว หมู่บ้านที่ปลูกผักใช้รถบรรทุกน้ าของตัวเองไปรดน้ าผักแล้ว 
โดยเฉพาะหนองปาตองกม็ี   ผมก็ได้สอบถาม ว่าน้ ามีพอใช้ไหม ก็ได้ค าตอบว่า ปริมารน้ าลดน้อยลงทุกขณะ  
ปลูกผักบุ้ง 4,5 ร่อง ครึ่งหนึ่งทีเ่คยท า น้ าไม่พอแล้วใช้รดน้ า 2 รอบ รดน้ า 2 รอบเช้ามืดแล้วก็สายหน่อยนะไม่
พอ อันน้ีก็แสดงว่าปีนี้แล้งแน่นอน สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอนะครับ  

นายล าดวนฯ  ตอนนี้ประปาหมู่ 7 น้ าก็ได้ลดลงไปมากแล้ว จะหาวิธีช่วยอย่างไรต่อไปจะใช้เฉพาะหมู่ 7 ได้ไหม  
นายสมหมายฯ คงเป็นไปไม่ไดเ้พราะประปาใช้ทั้งหมู่ 7 และหมู่ 10 ใช้ร่วมกันมานานแล้ว คือตอนน้ีเกิดวิกฤต ก็น่าจะเฉลี่ยกัน

ไปใช้ ใช้ให้ประหยัดลง ไม่ใช่ตัดหมู่เพราะว่าประปาส่วนภูมภิาคจะมีบางบ้านที่ยังไม่ใช้  
ประธานฯ  ถ้ามีแหล่งน้ าดิบใช้รถน้ าขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองยาว ส่งน้ าได้ไหม  
นายกฯ ไม่น่าจะเพียงพอ ลองไปบรหิารดู 2 หมู่ ช่วงเช้าอาจจ่ายน้ าให้หมู่ 10 ช่วงบ่ายจ่ายหมู่ 7 ลองบริหารด ู
นางนงคราญฯ  จ าได้ว่า ประปาตัวนี้ ท่านนายกฯ ตอนนั้นเป็นเลขาท่าน ส.ส.อิทธิ ได้ขอประปาตัวนี้โดยท่าน ส.ส.อิทธิเป็นผู้

น าเข้ามา ท่านก านันเชวง เป็นผู้ด าเนินการ มีการบริหาร 2 หมู่ เพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้ มีน้ าบ่อที่บ้านเลยเป็น
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ที่มา ของการที่ว่าไม่สามารถบริหารได้หมูเ่ดียวจึงขอความรว่มมืออีกหมู่หนึง่จงึบริหารน้ าร่วมกันผลตอบแทนให้
คณะท างานและเป็นผลประโยชน์ด้วย อบต.ล าดวนบอกว่าจะให้แค่หมู่ 7 ใช้  เหมือนตัดเค้าอันนี้ต้องคุยกันที่
ประชุม คณะกรรมการบรหิารจัดการน้ าทั้ง 2 หมู่กอ่นว่าเราจะแบ่งน้ ากันใช้อย่างไร เพราะตอนน้ีถ้าเราตัดเขา
จะเกิดปัญหา คนที่ไม่มีปจัจัยในการต่อน้ าประปาส่วนภูมิภาคและไม่มีน้ าบอ่ใช้ นัน้แหละเป็นปญัหา แต่ถามสกั
นิดหนึง่ว่ากลุม่ของผู้ใช้น้ าขณะนี้ เขารู้กันบ้างไหมว่า น้ าที่ใช้จะไม่มี ถ้าไม่มผีลก าไรไม่มีการประชุม แต่จะรอ
ความช่วยเหลือบางครั้งก็ดูไม่ดี อยากใหป้ระชุมกลุม่สักครั้ง เพื่อเอาไปด าเนินการแก้ไขอย่างไร เท่าที่ทราบมา
ว่าบางบ้านมีการขโมยน้ าใช้  บางบ้านเปิดปลายทอ่ใช้ท าใหก้ารบริหารจัดการไมป่ระสบความส าเร็จ จงึต้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเอาเงินไปช่วยตรงนี้ อยากให้ประชุมกันกอ่นเราจะใช้น้ าช่วงเกิดปัญหาภัย
แล้งอย่างไร เพราะถ้าเราตัดปุ๊บ เหมือนกับฆ่าเขาตายทัง้เปน็ไม่มีน้ าใช้จะอยู่อย่างไร 

นายล าดวนฯ ไม่ใช่ว่าจะตัดเลยตรงนี้ปรึกษาหารือเฉยๆ อบต.ช่วยหาวิธีขุดบ่อบาดาลได้ไหม 
นายไพรวัลย์ฯ  เสริมเรื่องประปาหมู่ 7 หมู่ 10 ประปาหมู่ 7 หมู่ 10 ก่อสร้างปี พ.ศ. 2543 ดูแหล่งน้ าดบิแล้ว น้ าดิบน่าจะ

พอถึงเดือนเมษายน ที่ อบต.ล าดวนพูดน่าจะเป็นเรื่องปัม๊ ปัม๊น้ าปั๊มไมท่ันอยากให้แกป้ัญหาเรื่องปั๊มน้ าปั๊มไม่
ทัน 

นายล าดวนฯ  ถ้าปั๊มน้ าทันค่าไฟ 20,000 กว่าบาท ผมจึงไดเ้สนอโซล่าเซลลเ์พื่อประหยัด ค่าไฟ ถ้าทาง อบต.ติดโซล่าเซลล์ 
ก็จะได้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ จะได้ติดปั๊มอีกตัว ตอนนี้ใช้ปั๊มตัวเดียว ถ้าใช้ 2 ตัวค่าไฟก็ 2 หมื่นกว่าบาท  

ประธานฯ ตรงประเด็น ปัญหาไม่คุ้มค่าไฟ อบต.ล าดวน ได้เสนอแผนส ารองไว้โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ เอาอย่างนี้ท่าน ท่าน
อบต.ล าดวน ท่านสมหมาย ท่านไพรวัลย์ต้องไปจัดประชุม ในหมู่บ้านของท่าน 2 หมู่มาคุยกนัว่ามีจุดทีจ่ะแก้ไข
ตรงไหนได้บ้างแล้วเราจะเพิ่มเวลาส่งน้ าได้อย่างไร อันน้ีขอฝาก 2 หมู่ ไปพูดคุยในที่ประชุมหมูบ่้าน 

ประธานฯ เรื่องท่ี  4  เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  
   ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ใน
ประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยโดยเด็กจะเป็นผู้รับเช้ือได้งา่ย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด โดยมีวิธีการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
  1.ดื่มน้ าอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ า (เด็ก 30 – 50 ซีซี , ผู้ใหญ่ 50 – 80 ซีซี) 
  2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม 
  3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
  4.สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
  5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 
  6.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย
หรือตาย 
  7.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 
  8.ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน 
  9.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
ที่อ าเภอพนมฯเรายงัไม่มี คงไม่มีนะ ถ้ามีก็เป็นเรือ่งที่น่ากลัวอยู่เพราะว่า มีทัวร์จีนเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะทาง
เครื่องบินหรือทางรถยนต์ ท่านอื่นมีเรื่องเสนออีกไหม คนกินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นการปอ้งกันโรคได ้

ท่ีประชุม       รับทราบ 
ประธานฯ เรื่องท่ี  5  เรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัด เรื่อง “การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”  

   ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดท าประกาศจังหวัด เรื่อง “ การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” 
จึงขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราและกฏหมายจราจร
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เมาไม่ขับ 
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และคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร หากพบมีการฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามฐานความผิดกฏหมาย
จราจร 
เมื่อเร็วๆนี้กเ็ห็นเจ้าหน้าที่มาต้ังด่านตรงสี่แยกโชคชัย จับผู้ทีขั่บข่ีไม่ใส่หมวกกันน็อคท่านอื่นมีข้อเสนอแนะไหม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ เรื่องท่ี  6  เรื่องขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่  
   ด้วยอ าเภอพนมสารคาม ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
แจ้งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ณวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยจ านวน 
342,143 ราย อัตราการป่วยเท่ากับ 516.0๔ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จ านวน 22 ราย คิดเป็นอัตรา
การตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน  โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิง
ตั้งครรภ์ มีโรคประจ าตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  อ าเภอพนมสารคาม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ติดตาม
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะน าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
มีท่านใดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เวลาไอก็เอาแขนข้ึนมาป้อง อันน้ีไมท่ราบว่าผู้ที่ฉีดวัดซีนปอ้งกันไข้หวัด
ใหญ่มเีสียชีวิตไหม 

นายไพรวัลย์ฯ อยากให้คนที่มีความรู้ มาให้ความรู้และประชาสมัพันธ์ให้กบัชาวบ้าน 
ประธานฯ เรื่องท่ี  7  เรื่องการเพ่ิมความเข้มงวดในการด าเนินมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การอยู่อาศัย และเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ก าชับให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรยีมความพรอ้มปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการด าเนินมาตรการลด
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ ในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 มาตรา 22 ประกอบมาตรา 21(1 ) และมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2550 สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติการตามความจ าเป็นในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 เพื่อให้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน โดยเพิ่มความเข้มงวดในการด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
เป็นเรื่องของการเกิดภาวะฝุ่นละออง ก่อนหน้านั้นมีปญัหาทีก่รุงเทพแต่ตอนน้ีถึงฉะเชิงเทราแล้วมีท่านใด
สอบถามไหม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.2562  

ให้ท่านสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุม มที่านใดขอแก้ไขบ้าง 
ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธาน ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมยัที่  4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ถ้ารบัรอง

รายงานการประชุมขอให้ยกมือ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที ่1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ด้วยมติเอกฉันท ์
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ประธาน  พักการประชุม 10 นาท ี
พักการประชุมเวลา 10.50 น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  11.00 น. 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ เรื่องท่ี 1 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.25๖3 และสมัยแรก 
 ของปี  พ.ศ. 2564 

ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ในปีหนึง่ใหม้ีสมัยประชุมสามญัสองสมัย หรือหลายสมัย
แล้วแต่องค์การบรหิารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไมเ่กิน  สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจ าปีใหส้ภา
องค์การบรหิารส่วนต าบล ก าหนดและให้ก าหนดวันเริม่ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ดังนั้นจึงขอให้ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาวร่วมกันก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. 
25๖3 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 
เชิญท่านสมาชิกเสนอครบั  

นายพลศิลป์ฯ เสนอสี่สมัยคือ 
  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563     วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2563 
  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563     วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2563 
  สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2563      วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2563 
  สมัยแรกประจ าปี 2564      วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานฯ ท่านอื่นมีท่านใดจะเสนออีกหรอืไม ่
ท่ีประชุม ไม่มี 
มติท่ีประชุม ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 คือ 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563     วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2563 
  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563     วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2563 
  สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2563      วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2563 
  สมัยแรกประจ าปี 2564      วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานฯ เรื่องท่ี 2 การบริจาคยูนิตท าฟัน 

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นนา ขอรับบรจิาคยูนิตท าฟัน เนื่องจากมีบุคลากรด้านทัน
ตกรรม แต่ขาดยูนิตท าฟัน จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาเชิญปลัดฯช้ีแจงเพิ่มเตมิ 

ปลัดฯ ยูนิตท าฟันซื้อมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้มอบเป็นทางการใหก้ับ รพ.สต. บ้านต้นนาซึ่งตอนนั้นมทีันตาภิบาลมา
บรรจุที่ รพ.สต.บ้านต้นนา แต่ขาดเครื่องมือเราจึงซือ้ยูนิตท าฟันเพื่อใหก้ารรับมอบถูกต้องจงึท าหนังสือขอ
บรจิาคมาที่ประชุมมที่านใดสอบถามหรือไม่  

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพจิารณาถ้าเห็นควรมอบยูนิตท าฟันให้ รพ.สต.บ้านต้นนนา โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม       มีมติให้มอบยูนิตท าฟันให้ รพ.สต.บ้านต้นนาด้วยมติเอกฉันท์ 
ประธานฯ  เรื่องท่ี 3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2563  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  
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 ข้อ 22/1 เพื่อประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบรหิารส่วนต าบลใหส้่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหส้ภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลพจิารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมือ่แผนพฒันาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพฒันาท้องถ่ิน ดังกล่าวให้ ผูบ้รหิารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันทีผู่้บริหารท้องถ่ินประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาวขอ
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายน้ี)มีท่านใดสอบถามไหมครบั เชิญ
ท่านปลัดฯช้ีแจง  

ปลัดฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูยายเอี่ยมฝัง่ตะวันออก หมูท่ี่ 2 เป็นโครงการที่เราได้เสนอไป
เมื่อประมาณปี 60 ปี 61  ตอนนั้นเป็นแผนสี่ปี ซึง่แผน 4 ปีก็จะมีขนาดกว้าง 4 เมตรพอมาทบทวนแผน 5 ปี
เราคิดว่าเราไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางแล้ว เราก็ได้แปลงถนนเส้นน้ีออกเป็น 2 ช่วง เป็นช่วงละ 
250 เมตร ด าเนินการปี 63 และ 64 แต่เมื่อเราไดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา เราก็ต้องด าเนินการเป็นแผน
รวมให้เป็นความยาว 500 เมตร เพื่อให้แผนรองรับกับโครงการที่ได้รบังบประมาณมาจึงขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ 

ประธานฯ มีท่านใดสอบถามไหมครับ 
ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธาน  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมถ้าเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนฯโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนฯด้วยมติเอกฉันท์ 
ประธานฯ เรื่องท่ี 4 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติสภาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

   ข้อความเดิม   
 ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน ๘0,000 บาท      
 - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 10 ตู้ ส าหรับใช้เก็บเอกสารต่างๆภายในกองคลัง  ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - เป็นตูเ้ก็บบานเลื่อนกระจก มีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)  ไม่น้อยกว่า 121.8 x 45.7 x 183 เซนติเมตร  
ตั้งตามราคาท้องถ่ินหรือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  หน้าที่ 233 ล าดับที่ 49 

    ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ตู้บานเลื่อนกระจก  จ านวน 80,000 บาท      
 - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 10 ตู ้ ส าหรับใช้เก็บเอกสารต่างๆภายในกองคลัง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
 - เป็นตูเ้ก็บบานเลื่อนกระจก มีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)  ไม่น้อยกว่า 149 x 40 x 87 เซนติเมตร    
ตั้งตามราคาท้องถ่ินหรือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  หน้าที่ 233 ล าดับที่ 49 

 เปลี่ยนแปลงขนาด(กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 121.8x45.7x183 เป็น(กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 
149x40x87  
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ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถาม 
นายพลศิลป์ฯ  งบประมาณเท่าเดมิเปลี่ยนแค่ขนาดใช่ไหม 
ประธานฯ ใช่เปลี่ยนแค่ขนาด 

2 . แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
ข้อความเดิม  
 ตู้บานเลื่อนสูงทึบ จ านวน 16,000 บาท    
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท ส าหรับใช้เก็บเอกสารต่างๆซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
  - ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง ขนาด 4 ฟุต  (กว้าง×ลึก×สูง) ไม่น้อยกว่า 121.8 x 45.7 x 183 เซนติเมตร  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 241 ล าดับที่ 68 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ตู้บานเลื่อนสูงทึบ จ านวน 16,000 บาท    
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท ส าหรับใช้เก็บเอกสารต่างๆซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
  - ตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง (กว้าง×ลึก×สูง) ไม่น้อยกว่า 121 x 45 x 183 เซนติเมตร  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นหรือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 241 ล าดับที่ 68 

 ข้อความเดิมมีค าว่าขนาด 4 ฟุตข้อความเปลี่ยนแปลงไม่มีค าว่าขนาด 4 ฟุตและเพิ่มเติมตั้งตามราคาท้องถ่ิน
หรือราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ  3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
    ข้อความเดิม 

1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง    จ านวน        24,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจกสูง จ านวน ๓ ตู้ๆละ  8,000  บาท 
ส าหรับใช้เกบ็เอกสารต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ฟุต (กว้าง x ลกึ x สูง) ไม่น้อยกว่า  121.8 x 45.7 x 183 
เซนติเมตร 

  ตั้งตามราคาท้องถ่ินหรือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  หน้าที่ 221 ล าดับที่ 36 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง    จ านวน        24,000  บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจกสูง  จ านวน 3 ตู้ๆละ 8,000  บาท 
ส าหรับใช้เกบ็เอกสารต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (กว้าง x ลึก xสูง) ไม่นอ้ยกว่า 121 x 45 x183 เซนติเมตร 

  ตั้งตามราคาท้องถ่ินหรือตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หน้าที่ 221 ล าดับที่ 36 
ข้อความเดิม 
2.ตู้เอกสารบานเลื่อนสูงทึบ    จ านวน        8,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ  จ านวน ๑ ตู้ๆละ 8,000 บาท 
 เพื่อใช้เก็บเอกสาร  ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

  -ตู้บานเลื่อนสูงทึบมีขนาด (กว้าง x ลึก xสูง) ไม่น้อยกว่า 149 x 40 x87 เซนติเมตร 
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  ตั้งตามราคาท้องถ่ิน ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) หน้าที่ 217 ล าดับที่ 16 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2.ตู้เอกสารบานเลื่อนสูงทึบ    จ านวน        8,000     บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ  จ านวน ๑ ตู้ๆ ละ 8,000  บาท   
เพื่อใช้เกบ็เอกสาร ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

  -ตูเ้อกสารบานเลื่อนสูงทึบ มีขนาด (กว้าง x ลึก xสูง) ไม่น้อยกว่า 149 x 40x87 เซนติเมตร   
ตั้งตามราคาท้องถิ่นหรือตามราคาท้องตลาด  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หน้าที่ 217 ล าดับที่ 16 
เพิ่มเตมิจากตั้งตามราคาท้องถ่ิน ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นตั้งตามราคาท้องถ่ินหรือตามราคา
ท้องตลาด  ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ข้อความเดิม 

3.โต๊ะหมู่บูชา                 จ านวน        8,500    บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน ๑ ชุด ๆละ  8,500 บาท 
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ท าด้วยไม้สัก 

  -มีโต๊ะหมูบู่ชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
  -มีฐานรองโตะ๊หมู ่
  ตั้งตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) หน้าที่ 217 ล าดับที่ 17 
 ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
3.โต๊ะหมู่บูชา                จ านวน        8,500     บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน ๑ ชุดๆ ละ 8,500  บาท   
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  ซึ่งมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  -ท าด้วยไม้สัก 
  -มีโต๊ะหมูบู่ชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว 
  -มีฐานรองโตะ๊หมู ่
  ตั้งตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หน้าที่ 217 ล าดับที่ 17 
เปลี่ยนตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 เป็นต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ         4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

ข้อความเดิม 
1.ตู้เย็น                 จ านวน        9,400    บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จ านวน ๑ เครื่อง ๆละ  9,400 บาท 
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  -ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ า 
  -เป็นรุ่นที่ไดร้ับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย 
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-การจัดซื้อตูเ้ย็นขนาดอื่นให้พจิารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจาก    
การพิจารณาด้านราคา 

  ตั้งตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) หน้าที่ 220 ล าดับที่ 32 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1.ตู้เย็น                 จ านวน        9,400    บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จ านวน ๑ เครื่อง ๆละ  9,400 บาท 
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  -ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ า 
  -เป็นรุ่นที่ไดร้ับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย 

-การจัดซื้อตูเ้ย็นขนาดอื่นให้พจิารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจาก    
การพิจารณาด้านราคา 

  ตั้งตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) หน้าที่ 220 ล าดับที่ 32 

 เปลี่ยนตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 เป็นต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ 5.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและ

เผยแพร่  
1.เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร ์              จ านวน   32,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 32,700  บาท 
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-เป็นเครือ่งฉายภาพเลนสเ์ดียว สามารถต่อกับอปุกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
-ใช้ LCD Panel หรอืระบบ DLP 
-ระดับ SVGA และ XGA ระดับความละเอียดของภาพที่ True 
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 219 ล าดับที่ 26 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
1.เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร ์              จ านวน   32,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens  จ านวน 1 
เครื่องๆละ 32,700  บาท 
ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-เป็นเครือ่งฉายภาพเลนสเ์ดียว สามารถต่อกับอปุกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
-ใช้ LCD Panel หรอืระบบ DLP 
-ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
-ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 219 ล าดับที่ 26           
เปลี่ยนตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 เป็นต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
เพิ่มตรง -ระดับ XGA เป็นระดบัความละเอียดของภาพที่ True 
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ 6.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
  ข้อความเดิม 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  20,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ 
ข้อความท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน              20,000     บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ถนน ท่อระบายน้ า อาคาร ประตูเปิด-ปิดน้ าฯลฯ 
มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ เรื่องท่ี 5 ขอโอนงบประมาณ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
   โอนเพ่ิม  

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 554,100 บาท    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ถนน ท่อระบายน้ า อาคาร ประตูเปิด-ปิด น้ าฯลฯ 

  โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค จ านวน 554,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางยวน โอสถานนท์ หมู่ที่ 6 จ านวน 198,500 บาท 
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบอน หมู่ที่ 9 จ านวน 76,200 บาท 
3. ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด น้ าบริเวณคูหน้าวัด หนองปาตอง หมู่ที่ 2 จ านวน 214,600 บาท 

 4. ซ่อมถนนลูกรังสายข้ามทุ่ง หมู่ที่ 1 จ านวน 64,800 บาท  
มีท่านใดจะสอบถาม 

ท่ีประชุม ไม่มี 
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ประธานฯ เรื่องท่ี6 เรื่องขอโอนตั้งเป็นรายการใหม ่
ระเบียบ/กฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาทอ้งถ่ิน 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณปูโภค จ านวน 2,618,100 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 ถึง ซอย 2 หมู่ที่ 3 
จ านวน 457,400 บาท 
2. ปรับปรงุถนนดินสายบ้านนายทองอยู่ วงค์ยะครึ้ม-ปากทางหนองปาตอง หมู่ที่ 1 จ านวน 68,100 บาท 
3. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 - ซอย 3 หมู่ที่ 10 จ านวน 767,700 บาท 
4. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสี่แยกหนองทรายหนองข่า ถึงสี่แยกบ้านนางมน 
สมบูรณ์ทรัพย์  หมู่ที่ 1 จ านวน 344,700 บาท 
5. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าบ้านนายอรุณ สงวนทรัพย์ – บ้านนายธงชัย 
เหนี่ยงทอง หมู่ที่ 12 จ านวน 493,500 บาท 
6. ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 2 จ านวน 95,300 บาท 
7. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างที่ท าการ อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 จ านวน 209,200 บาท 
8. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านหลังที่ท าการ อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 จ านวน 182,100 บาท 

   โอนตั้งรายการใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,618,100 บาท รายละเอียดดงันี ้
1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 ถึง ซอย 2 หมู่ที่ 3 

  จ านวน 457,400 บาท 
2. ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายทองอยู่ วงค์ยะครึ้ม–ปากทางหนองปาตอง หมู่ที่ 1 จ านวน 68,100 บาท 
3. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 - ซอย 3 หมู่ที่ 10 จ านวน 767,700 บาท 
4. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสี่แยกหนองทรายหนองข่า ถึงสี่แยกบ้านนางมน 
สมบูรณ์ทรัพย์  หมู่ที่ 1 จ านวน 344,700 บาท 
5. ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าบ้านนายอรุณ สงวนทรัพย์ – บ้านนายธงชัย 
เหนี่ยงทอง หมู่ที่ 12 จ านวน 493,500 บาท 

                6. ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 2 จ านวน 95,300 บาท 
  7. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างที่ท าการ อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 จ านวน 209,200 บาท 
  8. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้านหลังที่ท าการ อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 จ านวน 182,100 บาท 

มีท่านใดสอบถามครบัเชิญท่านวชิระฯ 
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นายวชิระฯ  ตั้งแต่ข้อที่ 4 ท่านประธานไม่ขอมตเิป็นเรื่องๆไป จะขอมติโดยรวมเลยใช่ไหมครบั 
ประธานฯ ที่ประชุมเห็นชอบไหมครับ จะขอมติคราวเดียว มีท่านอื่นจะเสนอความคิดเห็น มีท่านใดจะสอบถามครบัแต่ละ

โครงการ 
ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ไม่มีก็จะขอมติ ที่ประชุมถ้าอนุมัติให้โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดงักล่าวข้างต้นโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม      มมีติอนุมัตใิห้โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ด้วยเอกฉันท ์
ประธาน  พักการประชุม 1 ชมรบัประธานอาหารกลางวัน. 
พักการประชุมเวลา 11.20 น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.20 น. 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานฯ ขอเชิญจ.อ.อภิชาติฯมาพูดคุยเรือ่งของการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เรื่องของการก าหนดอายุสมาชิกทีจ่ะไป

อบรมอาสาภัยพบิัติ 3 วันมาช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายอภิชาติฯ จิตอาสาภัยพบิัติเราจะอบรมช่วงวันที่ 24-26 มีนาคม อายุก็จะเป็นช่วง ไม่เกิน 60 ปี เพื่อที่สามารถจะไปฝกึ

ได้ ถ้าใครไม่ไหวให้ช้ีแจงได้  ใครที่ไม่สามารถจะไปได้บ้างครบัมีไหมครับ  
นายไพรวัลย์ฯ ถ้าเอาแทนไปจะต้องเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหม 
จ.อ.อภิชาติฯ ใช่ครับคนที่ไปแทนต้องเป็นจิตอาสาด้วย 
นางบุญส่งฯ ถ้าอายุเกินจะไป 
จ.อ.อภิชาติฯ ถ้าอายุเกินประสงค์จะไปก็ไปได้ อยู่ที่นั้นกจ็ะมหีมอวัดความดันให้ มันไม่หนักอะไรมากแต่ว่าที่ต้องไปเพราะมี

การเบิกค่าอาหารที่พกั เวลาอบรมจะมีการถ่ายรูปมกีารสังเกตการณ์เวลาอบรมเสร็จกจ็ะมกีารรายงานอ าเภอ
รายงานจงัหวัด สถานที่อบรมคือค่าย ต.ช.ด.ที่แปลงยาว วันที่ 24 มีนาคมท าพิธีเปิด 8 โมงเช้าเราต้องไปถึงที่
นั้นก่อน 8โมงเช้าชุดที่จะใส่วันเปิดวันปิดเป็นเสื้อเหลืองกางเกงด าห้ามใส่กางเกงยีนส์ใส่ชุดจิตอาสารายช่ือส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานถ้าใครยังไม่เป็นจติอาสาให้ไปสมัครที่อ าเภอวันที่ 1- 10ของทุก
เดือนถ้าใครจ าไม่ได้ว่าเป็นจิตอาสาหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบที่อ าเภอ 

นายกฯ ใครที่เป็นจิตอาสาแล้วเขาจะมหีมวกกบัผ้าพันคอให้ 
นายอภิชาติฯ ขออนุญาตแจกใบตอบรับจิตอาสาเลยนะครับ ถ้าไปแล้วมีธุระขออนุญาตลาออกมาได้เพราะถ้าเกิดเหตุต้อง

รายงานสง่ผู้ว่าว่าออกมาได้อย่างไร ตามตารางการฝึกจะไมม่ีการโดดหอและการยงิปืนถ้าใครจะโดดก็โดดนอก
รอบ 

ประธานฯ  เชิญท่านนายกฯ ตอนนี้ใกล้ถึงงานสงกรานต์แล้ว ก็ได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่าน ส.ส.อทิธิฯ,นายกไก่, ส.ส.
ชัยวัฒน์ฯ ส.ส.อรรถกรฯ วันที่ 13 ขอให้สมาชิกเชิญผูสู้งอายุหมู่ละ 10 คน หมู่ 3 หมู่ใหญ่ขอ 20 คน ก็จะมี
แจกกระเป๋าพลาสติกคนละ 1 ใบให้พยายามเน้นให้มากันมากๆ นอกจากกระเป๋าพลาสติกแล้วท่าน ส.ส.อิทธิฯ 
ยังมอบ ตู้เย็น 1 ตู้ เป็นของรางวัล ก็อยากให้คนร่วมงานกันมากๆ ขอให้พาลูกหลานมาด้วย เพราะผู้สงูอายุมา
เยอะ ลูกหลานมามีน้อยตอนรดน้ ามลีูกหลานมาไมก่ี่คน ท่านอื่นมีไหมครับ  

ประธานฯ ท่านอื่นมีอีกไหมครบั 
นายไพรวัลย์ฯ  โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดครัง้ที่ 5 ที่เราได้ประชุมกันไปแล้วตอนนีร้บัสมัครนักกีฬาได้กี่ทีมแล้ว  
ปลัดฯ ตอนนี้มีกี่ทีมแล้วไม่แนใ่จ แล้วจะสอบถามใหห้ลงัทเีพราะเจา้หน้าที่รบัสมัครไปประชุมที่จงัหวัดฯ เรารับสมัคร

ถึงวันที่ 21 ไม่ทราบว่าได้ทีมครบหรือยัง ถ้าได้ทีมครบกจ็ะเชิญคณะกรรมการประชุมอีกรอบ  แบ่งสาย กฎ 
กติกาเป็นอย่างไร 

นายไพรวัลย์ฯ การศึกษาดูงานจะไปอยู่ หรือไม่  
ประธานฯ ช่วงนีอ้ยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะใกล้จะเลือกตัง้ คงจะหยุดไว้ก่อนเรื่องศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมการ

เลือกตั้งกม็ีสญัญาณ ตอนนีม้ีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว 
ท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ  
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ท่ีประชุม ไม่มี  
ประธานฯ ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ ขอขอบคุณทุกหมู่ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก พอสมควร ได้รับ 

โครงการเยอะมาก เราต้องพยายามช่วยกันคัดเอาโครงการทีจ่ าเป็นจรงิๆ อย่างกรณีประปาส่วนภูมิภาค
พยายามท าใหเ้สร็จภายใน ปีสองปีนี้เพราะเป็นปญัหาความเดือดร้อนต้องวางแผนไว้ เช่น ถ้ารู้ว่าประปาจะเข้า
หมู่ 12 เราต้องวางแผนเสริมการขยายเขตต่อเพื่อรองรับถ้าไม่มีแผนรองรับอาจเสียเวลาไปอีกปี ซึ่งต้องเตรียม
แผนรองรบัไว้ ส่วนหน้า อบต.ปีนีก้็มีแผนฯจะเทพื้นเต็มสนาม อยากจะสร้างโดมการสร้างโดมกจ็ะพยายาม
สร้างให้สงูไม่ใหบ้ัง อบต. เข้าแผนปหีน้าไว้อีกอย่างที่อยากท าก็คือ สระว่ายน้ าพรอ้มศูนย์ออกก าลงักายและท า
ที่ออกก าลังกายส าหรบัผูสู้งอายุด้วย  สระว่ายน้ าอยู่ด้านล่างศูนย์ออกก าลงักายอยู่ด้านบนท่านใดมีอะไร
เพิ่มเตมิก็ใหบ้อกได ้

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกฯท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี ขอปิดประชุม 

 
เลิกการประชุมเวลา  14.30 น. 
 

                                              ลงช่ือ จ.ส.อ.  วันชัย  มีวันดี   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                (วันชัย  มีวันดี) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
         ลงช่ือ        วชิระ  ยะนินทร 
                     (นายวชิระ  ยะนินทร) 
             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
         ลงช่ือ          มานะชัย  วงษ์สายยัน 
                      (นายมานะชัย  วงษ์สายยัน) 
             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
         ลงช่ือ         นงคราญ  บุญประเสิรฐ 
                   (นางนงคราญ  บุญประเสริฐ) 
              กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

           ตรวจถูกต้อง 
ลงช่ือ      ณะเรศ  สุดช่ืน 

              ( นายณะเรศ  สุดช่ืน ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 

 
 
 
 

 
 


